



โครงการฟื้นฟูจิตใจ

ชมรมवेशุคคสาทอลิกแห่งประเทศไทย

ชมรมवेशุคคสาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
ร่วมกับ ชมรมवेशุคคสาทอลิกแห่งประเทศไทย



หัวข้อ "เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน"

วันเสาร์ที่ 30 - 31 ตุลาคม ค.ศ. 2021
สถานที่ สัวมณฑลจันทบุรี ผ่าน Zoom



ชมรมवेशุคคสาทอลิก งานในรอบปี 2020 - 2021

ชุมชนแห่งความเชื่อ ปฏิบัติ และประกาศข่าวดี

ด้วยกิจการตามพระพรและวิชาชีพ



งานของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2020-2021

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์

สำหรับประชาคมโลกแล้วปี 2021 เต็มไปด้วยเรื่องไม่น่าจะยินดีนัก ทุกประเทศต่างประสบปัญหา วิกฤติโควิด19 กันถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นชาติใหญ่ชาติเล็ก มหาอำนาจหรือประเทศธรรมดา และประเทศไทยเองก็ต้องเผชิญวิกฤติโควิดที่หนักหนาสาหัสที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ กิจกรรมกิจการทั้งหมด ต้องหยุดชะงักลงจนธุรกิจหลายอย่างต้องปิดตัวลง ผู้คนตกงาน และท้อแท้สิ้นหวัง แม้จะได้รับผลกระทบ แต่ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ประกอบด้วยชมรมของสิบสังฆมณฑล ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่ยังทำกิจกรรมการรับใช้สังคมตามกำลังความสามารถ ในฐานะของคณะกรรมการชมรมระดับประเทศ ผมขออนุญาตสรุปเรื่องราวสำคัญที่พวกเราได้ร่วมกันทำดังต่อไปนี้

- ๑) การประชุมหรือของพวกเราทุกสามเดือน ยังดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนการร่วมประชุมกลับมีคนเข้าร่วมได้มากกว่าเดิม เพราะเราใช้การประชุมออนไลน์ สามารถประหยัดเวลาการเดินทางจากเหนือใต้ ออกตกได้มาก ทุกครั้งจะมีผู้แทนเกือบทุกสังฆมณฑลมาร่วม จำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคนเสมอ
- ๒) การออกแนวทางรับมือกับวิกฤติโควิดอย่างเร่งด่วนในเดือนสิงหาคมขณะที่ยอดผู้ตายเพิ่มอย่างน่าใจหาย พวกเราได้แลกเปลี่ยนความเห็นและนำไปสู่ข้อเสนอให้มีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ต้องกักตัวเอง ผู้ต้องแยกรักษาที่บ้านหรือที่ชุมชน (Home and Community Isolation) การชักชวนกลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีน ฯลฯ สภาพระสังฆราชได้รับทราบและเห็นชอบและขอความร่วมมือไปยังทุกสังฆมณฑล
- ๓) สมาชิกชมรมเวชบุคคลในแต่ละสังฆมณฑลได้ร่วมกับชมรมต่างๆในฝ่ายสังคมเข้าช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด ผู้ป่วยอื่นๆ หรือคนที่ประสบทุกข์ ทั้งการเยี่ยม การดูแล และสนับสนุนปัจจัยต่างๆ
- ๔) การป้องกันการทำแท้งถือเป็นเรื่องใหม่ เนื่องจากมีการยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายอายุครรภ์ 301 ถึง 305 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเอาผิดหญิงหรือผู้ทำให้เกิดการแท้ง โดยหากอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ไม่ถือเป็นความผิด ทำให้เวชบุคคลต้องเข้าร่วมมือกับกลุ่มสตรีสภาการศึกษา และหน่วยงานคาทอลิกอื่นๆในการหาวิธีการที่จะป้องกันสาเหตุที่นำไปสู่การทำแท้งที่ต้นตอ หรือการให้คำแนะนำตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้หญิงได้ตัดสินใจที่รอบคอบ และการช่วยให้หญิงที่ประสงค์ตั้งครรภ์ต่อไปได้รับการช่วยเหลือ นับว่างานนี้เพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นคงต้องดำเนินการต่อไปหน้า

- ๕) การริเริ่มกิจกรรมวิชาการที่เชื่อมโยงปัญหาการแพทย์กับแนวปฏิบัติของคริสตชน โดย อาจารย์และ นักศึกษาแพทย์กลุ่มเล็กๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการบรรยายและเสวนาในคืนวันเสาร์ได้ สองครั้งแล้ว นับว่าเป็นก้าวที่ดีของการรวมตัวซึ่งอาจต่อเนื่องเป็นชมรมแพทย์คาทอลิก
- ๖) การร่วมประชุมกับสมาคมแพทย์คาทอลิกแห่งอาเซียน Asian Federation of Catholic Medical Association (AFCMA) ผ่านระบบ Zoom ที่ทางมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ มีหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ และทางสมาคมมีความยินดีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม และหวังจะมีกิจกรรมต่างๆ ระหว่างประเทศ ร่วมกันต่อไป
- ๗) การมีส่วนร่วมใน Synodality ที่กำลังเริ่มต้น ทางชมรมได้จัดการบรรยายและมีผู้แทนร่วมประชุมกับ ทางสังฆมณฑล เพื่อเรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์และวิธีการที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อจะได้ใช้วิธีการนี้ ในการระดมความคิดในการแพร่ธรรมและรับใช้สังคมตามจิตตารมณ์ คาทอลิกต่อไป
- ๘) การจัดกิจกรรมและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพอนามัยในโอกาสต่างๆ
- ๙) การจัดฟื้นฟูจิตใจในโอกาสวันฉลองนักบุญลูกาองค์อุปถัมภ์ของวิชาชีพการแพทย์ และการสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในปีที่แล้วจัดที่เชียงราย และปีนี้ เจ้าภาพคือสังฆมณฑลจันทบุรี

อย่างไรก็ดียังมีสิ่งที่ทำหายอีกบางเรื่องที่ต้องเป็นจุดเน้นในปีต่อไป เช่น การพยายามชักชวนคนรุ่นใหม่ มารวมตัวกัน เราได้มีชมรมพยาบาลคาทอลิกแล้ว และปีหน้านี้จะพยายามส่งเสริมให้มี ชมรม แพทย์คาทอลิก การพยายามให้มีชมรมเวชบุคคลของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีที่เหลือเป็นสังฆมณฑล สุดท้าย รวมถึงการสานต่องานเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำแท้ง และการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด ที่แม้จะผ่อนคลายลงแต่อาจมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในบางพื้นที่ ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นงานที่สมาชิก ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกของแต่ละ สังฆมณฑลมาปรึกษาหารือและทำกิจกรรมบางอย่างที่หน่วยงานของรัฐ ของท้องถิ่น ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เป็นการส่งเสริมงานกับภาครัฐ ในขณะที่เดียวกันเวช บุคคลก็มีหน้าที่หลักในแวดวงวิชาชีพของตนเอง การรวมตัวกัน นอกจากนอกจากจะเพื่อทำกิจกรรม บางอย่างแต่ที่สำคัญเช่นเดียวกันคือการรวมตัวเพื่อส่งเสริมความเชื่อความศรัทธา และการเป็นหนึ่ง เดียวกันกับพระเป็นเจ้าด้วยการตอบสนองคำเรียกร้องของพระองค์ ขอขอบพระคุณพระสังฆราชของแต่ละสังฆมณฑลที่สนับสนุนการรวมตัวกันของชมรมเวชบุคคลคาทอลิก ขอพระคุณท่านจิตตาริการทุก คน ขอพระคุณคณะนักบวชทุกคน และสมาชิกทุกคน ขอพระคริสตเจ้าได้ช่วยพรให้เวชบุคคลทุกคนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพใจที่สมบูรณ์ และมีจิตวิญญาณที่ติดตามตามที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้ เราดูแลรักษา ขอให้พวกเราได้หันเข้าหาพระองค์ทั้งยามสำเร็จหรือท้อแท้เหน็ดเหนื่อย พี่พระองค์จะได้เป็นพลังกำลัง นำทาง และร่วมงานกับเราตลอดไป